

**ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**

*
Số *02* -CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Hoá, ngày *25* tháng *9* năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

**Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ
Nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Căn cứ Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
 - Căn cứ Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp uỷ theo Điều 30 Điều lệ Đảng quy định;
2. Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm tra kịp thời đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
3. Lãnh đạo kiểm tra giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; thực hiện việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục về thẩm quyền theo quy định, nhằm ổn định tình hình, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

II. NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỤ THỂ

Thời gian	TT	Nội dung công việc	Cơ quan tham mưu	Cơ quan phối hợp	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Ghi chú
Năm 2020	1	Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.	Ban Tổ chức	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	2	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện NQ Đại hội các cấp; việc khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 và những vấn đề mới phát sinh.	Ban Tuyên Giáo	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
Năm 2021	3	Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII).	Ban Tuyên Giáo	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	4	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	
	5	Giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; việc quản lý giáo dục đảng viên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	

	6	Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn.	Ban Tổ chức	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	7	Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình trọng tâm của BTV Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.	Ban Tuyên Giáo	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
Năm 2022	8	Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	9	Giám sát việc triển khai thực hiện chương trình trọng tâm của BTV Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.	Ban Tổ chức	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	
	10	Giám sát việc thực hiện chương trình trọng tâm của BTV Đảng ủy Khối về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu.	Ban Tuyên Giáo	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	11	Giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và việc quản lý giáo dục đảng viên.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	
	12	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ý kiến của UBND tỉnh để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; việc tham	Văn phòng	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	

		muu các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW.				
Năm 2023	13	Kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở	
	14	Kiểm tra kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.	Ban Tuyên Giáo	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở	
	15	Giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị; việc quản lý giáo dục đảng viên.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở	
	16	Kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng.	Ban Tổ chức	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở	
	17	Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, vệ sinh môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.	Văn phòng	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	
	18	Kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế phối hợp giữa cấp uỷ và lãnh đạo chuyên môn và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng uỷ, chi bộ cơ sở	

Năm 2024	19	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình trọng tâm về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ.	Ban Tổ chức	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	20	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.	Ban Tuyên giáo	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	21	Kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính và việc quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	22	Giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	
Năm 2025	23	Giám sát việc chỉ đạo tổ chức đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.	Ban Tổ chức	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	24	Giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính; việc quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	
	25	Kiểm tra việc xây dựng chương trình công tác và quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025 - 2030.	Ủy ban Kiểm tra	Các ban xây dựng Đảng	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở	

	26	Giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối.	Ban Tuyên giáo	Ủy ban Kiểm tra và các ban	Một số đảng ủy, chi bộ cơ sở và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở	
--	----	---	----------------	----------------------------	--	--

Ngoài ra, hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất tại các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ.

Nơi nhận

- UBKT Tỉnh ủy (để b/c),
- Các ban của Đảng ủy (để phối hợp),
- Các đ/c UV BCH, UV UBKT ĐU Khối,
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,
- Lưu VT + UBKT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Trịnh Tuấn Sinh